



ที่ มท ๐๘๘๑.๓/ว ๑๑๘๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยภาวะขาดสารไอโอดีน เป็นภาวะทุพโภชนาการที่เกิดขึ้นกับประชากรทั่วโลก และเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะปัญญาอ่อนและความเสียหายต่อสมอง การได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอของหญิงตั้งครรภ์ จะส่งผลให้เกิดความต้อยของสมองในทารกและเด็ก รวมทั้งสภาพร่างกายแคระแกร็นและมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรสูง ส่วนเด็กที่ได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอ จะมีสมองและร่างกายที่เติบโตช้ากว่าปกติ อาจส่งผลให้หยุดการเจริญเติบโตและมีส่วนทำให้ไอคิวของเด็กต่ำลง อาการผิดปกติเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย โดยการใช้ชุดดัชนีแบบจัดกลุ่ม (MICS) พ.ศ. ๒๕๔๔ แสดงให้เห็นว่า มีเพียงร้อยละ ๕๕ ของครอบครัวคนไทยที่บริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพ นอกจากนี้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนมีสาเหตุมาจากประชาชนได้รับความรู้และข้อมูลไม่ทั่วถึง การไม่ครอบคลุมของเกลือเสริมไอโอดีนเนื่องจากในหลายพื้นที่ไม่มีการจำหน่ายเกลือไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน และขาดการควบคุมคุณภาพเกลืออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตเกลือรายย่อยซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

ในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยการสนับสนุนทางวิชาการจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมดำเนินการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนในชุมชนต้นแบบ (ชุมชนไอโอดีน) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ จำนวน ๓๔ แห่ง โดยเน้นการทำงานทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพของเกลือที่ขายในชุมชน และการส่งเสริมพฤติกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและกระแสผลักดันในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ความต้องการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนที่เพิ่มขึ้น โดยใช้หลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Communication for Development) เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ทุกครัวเรือนได้บริโภคเกลือไอโอดีนที่มีคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบทั้ง ๓๔ แห่ง ดังกล่าว ได้ดำเนินการในการสนับสนุนการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน (ชุมชนไอโอดีน) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นลำดับ โดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ แสดงถึงผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่ได้ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ปรากฏการณ์เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในระดับท้องถิ่น รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ ตลอดจนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ในการสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับสารไอโอดีนที่เพียงพอและถ้วนหน้า ซึ่งประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่

- ๑) กิจกรรมเพื่อผลักดันเชิงนโยบายของท้องถิ่น
- ๒) กิจกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพเกลือที่แหล่งผลิตและจุดจำหน่าย
- ๓) กิจกรรมเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในท้องถิ่น
- ๔) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนและการป้องกัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เรียน
ความสำเร็จในการส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติ
สำหรับพื้นที่อื่น ๆ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบเพื่อใช้ประโยชน์จากรายงานสรุปการ
ดำเนินโครงการเพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ดังกล่าว ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.thailocaladmin.go.th เข้าถึงได้จากแบนเนอร์
“คุณภาพชีวิตคุณภาพท้องถิ่น” หรือเว็บไซต์สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม เข้าถึง
ได้จาก www.thailocaladmin.go.th/organize/economic

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๓

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”